

Số: /SLĐTBXH-VP

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện Công điện số
1745/CD-TTg của Thủ tướng
Chính phủ

Kính gửi: Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở

Thực hiện chỉ đạo Công văn số 773/UBND-THVX ngày 25/12/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Công điện số 1745/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 và Công văn số 10737/BYT-DP ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc về việc hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 biến thể Omicron (*văn bản kèm theo*). Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các Phòng Chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến và siết chặt việc thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

2. Đề chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp; không để bị động, bất ngờ, làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng; chủ động về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trong thời tiết mùa đông và nguy cơ của biến thể mới Omicron. Đây là biến thể mới được xếp vào nhóm VOC, bước đầu đánh giá biến thể có khả năng lây lan nhanh, né tránh hệ thống miễn dịch, khó khăn trong việc chẩn đoán, xác định ảnh hưởng tới công tác giám sát và phòng chống dịch.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, các đơn vị cần triển khai nhanh việc lập danh sách nhóm đối tượng tiêm vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại kịp thời theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VP_(Ng).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hoa Nàng

